



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.๔๐๘

ที่ พช ๕๑๐๑๒/๒๕

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

เรียน รองนายก อบจ. (๑,๒) , ปลัด อบจ. , รองปลัด อบจ. (๑,๒) , หัวหน้าสำนักปลัดฯ , เลขานุการ อบจ. , ผู้อำนวยการทุกกองราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในการพัฒนาประเทศไทยในช่วงระยะเวลายุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะประกอบด้วยไป ๖ ยุทธศาสตร์ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” คุณสมบัติบุคลากรภาครัฐ จะต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และภาครัฐโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นได้อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ และให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นได้อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย นั้น

เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ และให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร จึงขอแจ้งประกาศการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายอัศวเดช ทองใจสด)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์



การประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ

“งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

ข้าพเจ้า นายอัครเดช ทองใจสด นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทุกคน ขอประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และดำเนินกิจกรรม โครงการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการพัฒนาที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายอัครเดช ทองใจสด
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์